



ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๕๘๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗) มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งข้อสั่งการของนายรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาล
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๑๖/ว ๐๘๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) รายงานผลการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน การดำเนินการของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยดำเนินการ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งเน้นการแข่งขันในเวทีโลกซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประเทศมีความเข้มแข็ง ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล และได้จัดทำสรุปรายงานดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ โดยนายกรัฐมนตรีได้มี ข้อสั่งการ “ให้เตรียมดูแลและให้ความสนใจกรณีนักเรียนที่จำเป็นต้องออกนอกระบบเนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์ว่า จะเรียน กศน. ได้อย่างไร ไปช่วยพ่อแม่หาเงิน ให้พิจารณาเรื่องทุนการศึกษาเฉพาะทางที่รัฐต้องการ ตามศักยภาพ พัฒนาฝีมือแรงงานและทุนการศึกษา เรียนจบกลับไปภูมิภาคบ้าง โดยให้สอดคล้องบูรณาการกับ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อมโยงให้ได้ คิดใหม่ โดยมีผลสัมฤทธิ์ทันที ภายใน ๑ ปี” และขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ขาดทุนทรัพย์ และการจัด การศึกษาในท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งสถานศึกษาให้มีความสำคัญ และนำข้อสั่งการ ของนายกรัฐมนตรีไปดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทันที และเมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๑๘



กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 3893
 ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ นร ๐๔๑๖๘๐๗๖

๒ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของ
 กระทรวงศึกษาธิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

กระทรวงศึกษาธิการ
 พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๕๓๖๕๙

๒๐๙
 ๐๙.๒๐๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) รายงานผลการตรวจ
 เยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินการของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปตาม
 นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเสมอภาค
 และเท่าเทียมกัน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับการจบแล้วมีงานทำ
 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยดำเนินการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันในเวทีโลกซึ่งเป็น
 พื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งตามวิสัยทัศน์รัฐบาล คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปเพื่อสำนัก
 เลขาธิการนายกรัฐมนตรีดำเนินการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสรุปรายงานดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ
 ในกรณี มีข้อสั่งการว่า “ให้เตรียมดูแลและความสนใจกรณีนักเรียนที่จำเป็นต้องออกนอกระบบเนื่องจาก
 ไม่มีทุนทรัพย์ว่า จะเรียน กศน. ได้อย่างไร ไปช่วยพ่อแม่หาเงิน ให้พิจารณาเรื่องทุนการศึกษาเฉพาะทาง
 ที่รัฐต้องการตามศักยภาพ พัฒนาฝีมือแรงงานและทุนการศึกษา เรียนจบกลับไปภูมิลำเนา โดยให้
 สอดคล้องบูรณาการกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อมโยง
 ให้ได้ คิดใหม่ โดยมีผลสัมฤทธิ์ทันทีภายใน ๑ ปี”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป
 ทั้งนี้ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

นางนิชา หิรัญบุรณะ จุฑารัตน

(นางนิชา หิรัญบุรณะ จุฑารัตน)

ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักประสานและติดตามนโยบาย

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๙๘๑ , ๔๙๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๙๐๖ , ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๔๗